

BÍ TÍCH THÁNH TỶ

Giáo Lý Rửa Tội Trẻ em/*Enfant Baptism*

(*Sách Giáo lý Công Giáo* số 1213 đến 1284)

Mọi Tín hữu chúng ta có mặt trước Kinh Thánh Tân Ước để học hỏi Lời Chúa, trước khi lãnh nhận phép Rửa tội, Thêm sức và Hôn phối.

-----*****-----

I- Định nghĩa: Bí tích Thánh Tẩy là bước đầu tiên trong hành trình gia nhập Kitô giáo. Đối với Kitô hữu chúng ta, bước đầu tiên là Bí tích Thánh Tẩy. Bởi vì Bí tích Thánh Tẩy là nền tảng toàn bộ Kitô giáo, là cửa dẫn vào đời sống thần linh và các Bí tích khác.

1- Lời Chúa dạy: Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, là, phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. (x. Mt 28, 19-20).

Thật, tôi biết thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh lại bởi trên. (x. Ga 3, 3-8)

2- Ngụ n g c: Tên gọi “Thánh Tỳ” bắt nguồn từ nghi thức chính yếu như sau: người đi tông đồ c “dìm xuống nước”, người lên trong nước hay đỡ nước lên đầu, nói lên ý nghĩa đỡ nước mai táng với Đức Giêsu trong cái chết và đỡ nước sống lại với Người. (x. 2 Cor 5, 17) . Đây cũng là “Phép Rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta đỡ nước tái sinh và đổi mới” (x. Tt 3, 5), hình thành con cái ánh sáng (x. Tx 5, 4-5).

II- Bí tích Thánh Tỳ trong công cuộc cứu rỗi:

1- Đêm Vọng Phục Sinh: Trong đêm vọng Phục sinh, Hội Thánh nhắc lại những biến cố lớn trong lịch sử cứu độ báo trước Bí tích Thánh Tỳ. Ngay buổi đầu sáng thế, Thần Khí Chúa bay lượn trên nước, để ban cho nước có khả năng phát sinh sự sống (x. St 1, 1-2).

Nước đổi hình thế và a h y di t t i i, và a cứu thoát gia đình ông No-e báo trước ơn cứu độ, như Bí tích Thánh Tỳ. Nước Bên đã giải thoát dân t i i, và giải thoát dân Thiên Chúa (x. Xh 14, 1-31).

Chúa để giải thoát con cháu Abraham khỏi vòng nô lệ, mà đi qua biển đỏ ráo chân, để hình tượng sống cho một dân t c m i, là những người đỡ nước Thánh tỳ sau này. (Vọng Phục Sinh, làm phép nước).

2- Ý nghĩa của nước: Nước tượng trưng cho sự sống, những nước cũng tượng trưng cho sự chết. Bởi vậy, nước Thánh Tỳ có thể

tượng trưng cho Mẹ u Nhi m V t Qua: đỡ nước rửa tội là cùng chết với Đức Kitô và cùng sống lại với Người. (x. Rom 6, 3-11)

3- Đấng Giêsu đã tự hiến mình: đấng cho ông Gioan làm phép rửa tại sông Gio-đan, hứa báo trỗi dậy Bí tích Thánh Tẩy mà ngài sẽ thi hành trong máu và nước của chén thánh Chúa chôn đóng đinh trên thập giá ám chỉ Bí tích Thánh Tẩy và Thánh Thể. Và ngay tại giây phút ấy, chúng ta có thể sinh ra bởi nước và Thánh Khí, để có thể được vào Nước Thiên Chúa. (x. Ga 3, 5)

4- Ngay từ ngày lễ Ngũ tuần: Hội Thánh đã cử hành Bí tích Thánh Tẩy. (x. Cv 2, 38). Sau đó các tông đồ và những cộng tác viên đã ban phép Thánh Tẩy cho tất cả những ai tin kính Đấng Giêsu: ngài là Do thái cũng như ngài là ngoại giáo. (x. Cv 2, 41; 8, 12-13)

III- Sự cần thiết của Bí Tích Thánh Tẩy:

1- Đấng duy nhất: Chính Đấng Kitô đã khẳng định rằng Bí tích Thánh Tẩy là cần thiết để được cứu độ. (x. Ga 3, 5) và Ngài thánh cũng quy định theo Chúa mình. Vì Ngài thánh không có phép rửa nào khác ngoài Bí Tích Thánh Tẩy báo ơn cho hạnh phúc đời đời.

2- Trách nhiệm của cha mẹ: Cha mẹ Kitô giáo phải lo cho con cái sinh ra được rửa tại trong vòng mẹ thánh. Thưa tác viên thông thường của Bí tích Thánh Tẩy là Giám mục, Linh mục và Phó tế. Trong trường hợp họ không thể thì bất cứ ai (kể cả ngoại giáo) cũng có thể rửa tại, miễn là có ý muốn làm điều mà Hội thánh làm khi rửa tại và xưng công nhận rằng rửa tại nhân danh Chúa Ba Ngôi: Ngài rửa tại nói:

____ RỬA CON: NHÂN DANH CHA (đấng nước trên trán làm thánh) VÀ CON (làm thánh hai) VÀ THÁNH THẦN (làm thánh ba).

3- Chúa không bẻ Bí tích rằm bu c: Không chđ có Thánh Tđ y bđ ng nđđ c mđ i đđ a đđ n đđ n cđ u đđ : đây chđ là đđđ ng đđ i thông thđđ ng. “Thiên Chúa đã liên kđ t đđ n cđ u đđ vđ i Bí tích Thánh Tđ y, nhđ ng chính Ngđđ i không bđ các Bí tích rằm bu c”.
Thiên Chúa muđ n cđ u đđ mđ i ngđđ i (x. 1Tm 2, 4), nên ai sđ ng theo đđđ ng tâm và thi hành ý muđ n cđ a Thiên Chúa, cũng có thđ đđđ c cđ u đđ (x. GH #16). Vì Chúa Kitô đã chđ t cho đđ t cđ , vì mđ i ngđđ i chđ có mđ t đđ n gđ i cuđ i cùng là kđ t hđ p vđ i Thiên Chúa, nên ta phđ i tin chđ c đđ ng Chúa Thánh Thđ n ban cho mđ i ngđđ i khđ năng tham đđ vào mđ u nhđ m Phđ c Sinh cách nào đđ, chđ có Chúa bđ t thđi”.
(MV# 22)

4- Vì Đđ c tin, vì đđ c muđ n: Nhđ ng ngđđ i chđ u chđ t vì đđ c tin mà chđ a đđđ c rđ a đđ i, thì đđđ c coi nhđ Thánh Tđ y bđ ng máu. (các thánh Anh Hài). Nhđ ng ngđđ i đđ c muđ n đđđ c Thanh Tđ y, dù chđ a theo đđ o hay đang kđ đđ tòng, mà chđ t trđđ c khi đđđ c tođ i nguyđ n, đđđ c kđ vào trđđ ng hđ p Thanh tđ y bđ ng đđ c muđ n. Riêng các trđ em chđ t mà chđ a kđ p rđ a đđ i, Hđ i Thánh tin đđđ ng phó thác các em cho lòng thđđ ng xót cđ a Thiên Chúa. (x. Nghi thđ c an táng trđ em)

IV- Ân sđ ng cđ a Bí Tích Thánh Tđ y:

Khi chđ u phép Thánh Tđ y, ngđđ i Kitô hđ u đã chđ t đđ cho đđ i đđ sđ ng cho Thiên Chúa là sinh đđ i trong Chúa Thánh Thđ n. (Ga 3, 5)

1- Đđđ c tha thđ đđ i đđ i: Mđ i đđ i đđ u đđđ c tha: đđ i nguyên đđ , mđ i đđ i riêng cũng nhđ mđ i hình phđ t do đđ i. Tuy nhiên vđ n còn đau khđ , bệnh đđ t yđ u và sđ hđđ ng chiđ u vđ đđ i đđ i. Vì thđ , cuđ c sđ ng Kitô hđ u là cuđ c chiđ n đđ u cam go và liên đđ c, chđ ng đđ i đđ i đđ i và các khuynh hđđ ng xđ u.

2- Trờ nên thờ o m i: Làm cho ngườ i rờ a tở i thành mỏ t con ngườ i mỏ i (x. 2Cor 5, 17), thành nghiã tở cỏ a Chúa Cha (x. Galat 4, 5-7), đờ c thông phỏ n vào bỏ n tính Thiên Chúa (x. 2Pr 1, 4) thành chi thỏ cỏ a Chúa Kitô (x. 1Cor 12, 4-11, thành Đỏ n Thỏ cỏ a Chúa Thánh Thỏ n (x. 1Cor 6, 19). Thiên Chúa ban cho hỏ đờ c ỏ n thánh hoá và ỏ n công chính hóa, cùng vỏ i ba nhủ đờ c Tin, Cỏ y, Mỏ n, các ân huỏ Chúa Thánh Linh và các nhủ đờ c khác.

3- Tỏ p nhỏ n vào Hỏ i Thánh:

Là thân thỏ Chúa Kitô, là Hỏ i Thánh, là nhỏ ng viên đá sỏ ng đờ ng...đỏ xây nên Đỏ n Thỏ cỏ a Chúa Thánh Thỏ n, xây đờ ng hàng tỏ tỏ Thánh (x. 1Pr 2, 5). Hỏ đờ c tham đỏ vào ba chỏ c Tỏ tỏ, Ngỏn sỏ và Vỏ ng đỏ cỏ a Chúa Kitô. Trỏ thành phỏ n tỏ cỏ a Hỏ i Thánh và liên kỏ t vỏ i anh em. Hỏ đờ c quyỏ n lãnh nhỏ n các các Bí tích sỏ sỏ ng khác, đờ c nuôi đờ ng bỏ ng Lỏ i Chúa. Hỏ có bỏ n phỏ n xây đờ ng bỏ ng tình hiỏ p thông và phỏ c vỏ nhau trong Hỏ i Thánh. (x. GH # 17)

4- Hỏ p nhỏ t giỏ a các Kitô hỏ u: Cũng phỏ i nói thêm là: Bí tích Thánh Tỏ y không chỏ là mỏ i giẫy hiỏ p nhỏ t giỏ a nhỏ ng Tín hỏ u Công giáo, mà còn liên kỏ t giỏ a các Kitô hỏ u khác nhỏ nhỏ ng anh em Tin lành, Chính Thỏ ng giáo và Anh giáo đã đờ c rỏ a tở i đứng phép; nhỏ ng chỏ a hoàn toàn hiỏ p thông vỏ i Hỏ i Thánh Công giáo.

5- Đỏ u ỏ n thiêng liêng : Nhỏ phép Rỏ a, ngườ i Tín hỏ u đờ c trỏ nên “đờ ng hình đờ ng đờ ng vỏ i Chúa Kitô” (x. Rom 8, 29). Hỏ đờ c ghi mỏ t đỏ u ỏ n thiêng liêng không thỏ tỏ y xóa. Vì thỏ , mỏ i ngườ i chỏ nhỏ n Bí Tích Thánh Tỏ y mỏ t lỏ n. Đỏ u ỏ n này xác nhỏ n hỏ thuỏ c vỏ Chúa Kitô, hiỏ n thánh hỏ đỏ thi hành chỏ c Tỏ tỏ Cỏ ng đờ ng bỏ ng viỏ c tham gia vào viỏ c phỏ ng vỏ cỏ a Hỏ i thánh nhỏ hỏ c hỏ i lỏ ng nghe và thỏ c hành Lỏ i Chúa, là chỏ ng nhủ cho Tin Mỏ ng.

V- Diỏ n tiỏ n Cỏ hành Bí Tích Thánh Tỏ y: (Rỏ a tỏ i)

1- Nghi thỏ c đỏn tỏ p: LM, Ptỏ chào cha mỏ , ngườ i đỏ đỏ u, hỏ i tên thánh em nhỏ , xin đỏ u gì. Làm đỏ u thánh giá trên trán em nhỏ nói lên em thuỏ c vỏ Chúa Kitô cỏ u chuỏ c nhủ loỏ i nhỏ Thánh giá.

2- Chia sẻ Lời Chúa: LM, Pt đọc mẩu trong các đoạn Phúc âm sau đây và chia sẻ ngắn gọn: - Mt 28, 18-20= Hãy ra đi... làm phép rửa cho họ; - Mc 1, 9-11= Chúa chịu phép Rửa; - Mc 10, 13-16= Trẻ nên trở nên; - Ga 3,1-6= Sinh lời /Tái sinh để vào Nước Trời.

3- Lời nguyện giáo dân: LM, Pt đọc lời nguyện giáo dân.

4- Đọc Kinh cầu các thánh: Tất cả cùng thưa : Cầu cho chúng con.

5- Lời nguyện tạ ơn và xin cầu nguyện trên nước em nhũ: Nói lên em đọc gì để thoát khỏi tội lỗi và nhận ánh sáng của Nước Chúa.

Cử hành Nghi thức Rửa tội: (Thánh Tẩy)

6- Làm phép nước: Có nghi lễ lời nguyện khác nhau: A/ Ngoài Mùa Phục sinh; B/ Trong Mùa Phục sinh.

7- Tựa bìa tạ ơn và tuyên xưng đức tin LM hay Phó tế đọc lời kêu gọi. Mọi người thưa “Thưa con tựa bìa, - Thưa con tin”.

8- Nghi lễ Rửa Tội: Cha mẹ và người đỡ đầu tiến đến nghi lễ rửa tội. LM hay Phó tế rửa tội cho em nhũ: Đợi nước ba lần trên đầu em nhũ nói lên việc chết đi cho tội lỗi, và bước vào đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi.

9- Xin Dầu Thánh trên đầu em nhũ : Sanctum Chrisma: là người “đọc xin cầu” bẻ ngấn Chúa Thánh Thần, để tham dự vào chức Tể, ngôn sứ và Vua của Chúa Kitô.

